



## ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

114 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โทรศัพท์ 0-2649-5000  
ภายใน 15666 โทรศัพท์/โทรสาร 02-259-6172

จากหนังสือพิมพ์X-Citeไทยโพสต์ ฉบับประจำวันที 19 เดือนเมษายน พ.ศ.2559 หน้า 4

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่ <http://news.swu.ac.th/newsclips/>

### ‘ปอมท.’เรียกห้อง‘รุมว.ศธ.’ รื้อธรรมภิบาลมหา’ลัย

**ศึกษาธิการ** • “ปอมท.” วอนสร้างระบบธรรมาภิบาลมหา’ลัยใหม่ ใช้ระบบไตรภาคี นศ.-บุคลากรมีส่วนร่วมเลือกผู้บริหารอธิการบดี รวมทั้งนายกฯ-ก.ก.สภาฯ ไม่ควรดำรงตำแหน่งหลายที่ในคราวเดียว เน้นต้องทบทวนเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยตามอาเซียน ซีเอ็มกา 2 ปีแล้วควรสรุปข้อดี-ข้อเสีย พล.อ.ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) กล่าวภายหลังหารือร่วมกับที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ว่า ปอมท.ได้เสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในสถาบันอุดมศึกษาใน 3 ประเด็นหลัก คือ 1.แนวทางการสร้างธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา ซึ่งทางสภาอาจารย์ได้ไปพูดคุยและได้รับข้อเสนอแนะมากที่สุด ว่าการที่จะให้มีธรรมาภิบาลในมหาวิทยาลัยควรจะต้องประกอบด้วยอะไรบ้าง ซึ่งตนรับเรื่องไว้ โดยหัวใจสำคัญของเรื่องนี้หลักๆ อยู่ที่ธรรมาภิบาลซึ่งบางแห่งยังไม่เรียบร้อย ส่งผลให้เกิดปัญหา และแต่ละมหาวิทยาลัยก็มี พร.ม.เป็นของตนเอง เก้าที่ทราบใน พร.ม.มหาวิทยาลัยไม่ได้กำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง หรือการสรรหาสภาฯ รวมทั้งเปิดช่องให้กรรมการสภามหาวิทยาลัยสามารถดำรงตำแหน่งพร้อมกันได้หลายแห่งด้วย ดังนั้นจึงต้องมีมาตรฐานกฎหมายว่าอะไรที่ ศธ.สามารถดำเนินการได้ทันที หรืออะไรที่ต้องไปปรับแก้กฎหมาย ก็ต้องไปหารือกันให้เกิดความเหมาะสม

2.ปอมท.เสนอให้มีการทบทวนเรื่องการเปิด-ปิดภาคเรียนตรงกับประเทศอาเซียน ซึ่งในส่วนนี้ตนขอหารือกับที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ก่อน เพราะนโยบายนี้เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2555 การจะปรับแก้อะไรก็ต้องฟังข้อมูลให้ชัดเจน ฟังเหตุผลกัน และการเปิด-ปิดตามประเทศอาเซียนก็ได้ใช้มาเป็นเวลา 2 ปีแล้ว คงต้องเห็นข้อดี-ข้อเสียชัดเจนถึงจะกลับมาได้ อย่างไรก็ตาม การดำเนินการทุกเรื่องจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของชาติเป็นหลัก และจะไม่ทิ้งเพื่อนฯ ประเทศอาเซียนด้วย

พล.อ.ดาว์พงษ์กล่าวต่อว่า ส่วนประเด็นที่ 3 ตนได้ให้การทำงานกับ ปอมท.ไปดูระบบการสอบเข้ามหาวิทยาลัย ทำอย่างไรจะลดภาระไม่ให้

เด็กต้องวิ่งรอกสอบ ผู้ปกครองต้องเสียค่าใช้จ่ายมากเกินไป โดยเฉพาะเรื่องของการรับตรง ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยสามารถรับเด็กได้ตรงตามที่ต้องการ โดยตนคิดว่าต้องปรับทั้งระบบ แต่หากยังไม่สามารถทำได้ก็ต้องปรับช่วงเวลาการทดสอบความถนัดทั่วไป หรือ Gat และการทดสอบความถนัดทางวิชาการ/วิชาชีพ หรือ Pat ครั้งที่ 1 เดิมจะสอบในช่วงเดือนตุลาคม ซึ่งเด็กยังเรียนไม่จบก็มีมัธยมศึกษาปีที่ 6 มาจัดสอบในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ หลังจากเด็กจบมัธยมศึกษาปีที่ 6 แล้วเพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนอย่างเต็มที่

ด้านนายชัยวุฒิ ฉัตรสุตย อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) ในฐานะประธาน ปอมท.กล่าวว่า ปอมท.ได้หารือและได้ข้อสรุปว่า จะต้องมีการทบทวนอำนาจในการบริหารงานสภามหาวิทยาลัย โดยเสนอให้สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ดำเนินการใน 3 ข้อ คือ 1.ให้ความสำคัญกับกระบวนการสรรหา คัดเลือกบุคคลมาเป็นนายกสภาฯ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมทั้งอธิการบดี โดยให้มีการมีส่วนร่วมตามหลักไตรภาคี ซึ่งประกอบด้วย ผู้แทนประชาชน ฝ่ายบริหารและผู้ทรงคุณวุฒิ 2.สกอ.ต้องกำหนดให้มีกลไกการตรวจสอบและประเมินการทำงานของอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัย รวมทั้งสภามหาวิทยาลัย ซึ่งแต่เดิมประเมินตนเอง ปอมท.เสนอว่าต้องมีการประเมินโดยเน้นการมีส่วนร่วมตามหลักไตรภาคี เช่นเดียวกัน และ 3.เสนอให้ สกอ.ออกกฎเกณฑ์มาตรฐานของสภาฯ และอธิการบดี โดยนายกสภาฯ กำหนดให้ดำรงตำแหน่งได้ 1 แห่ง และต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 วาระ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 แห่ง ต่อเนื่องกันได้ไม่เกิน 2 วาระ ส่วนอธิการบดีและผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องมีอายุไม่เกิน 60 ปี และดำรงตำแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกิน 2 ครั้ง

ส่วนการเปิด-ปิดมหาวิทยาลัยตามอาเซียน ประธาน ปอมท.กล่าวว่า จากการสอบถามความคิดเห็นบุคลากรในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน

5,540 คน เพื่อเป็นข้อมูลเชิงประจักษ์เสนอให้ผู้เกี่ยวข้องพิจารณา พบว่า คณาจารย์ 73.2% บุคลากรสายสนับสนุน 63% และนิสิตนักศึกษา 60.9% ไม่เห็นด้วยกับการเปิด-ปิดภาคเรียนตามอาเซียน ส่วนการบ้านเรื่องการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษานั้น ปอมท.ขอเวลา 1 สัปดาห์เพื่อหารือก่อนเสนอแนวทางแก้ปัญหาให้ รมว.ศธ.พิจารณาต่อไป.

